



ที่ ศธ 04017/ว 4014

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
กาญจนบุรี เขต 1 อ.เมืองฯ กาญจนบุรี 71000

20 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ปี 2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ใบสมัคร

2. เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2561

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีโครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินงานอาหารกลางวันอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านโภชนาการของนักเรียน สร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการโครงการของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับโรงเรียน ตลอดจนสามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศให้ทุกโรงเรียนทราบ สำหรับโรงเรียนที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ให้ส่งใบสมัครภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2560 และกำหนดส่งรูปเล่ม สรุปผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวัน ตามเกณฑ์ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งถึงกลุ่มส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 โรงเรียนละ 1 เล่ม เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารและการประเมินเชิงประจักษ์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พรนตร ศรีทอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. 0-3456-4330 ต่อ 552 (รพีพร สิงห์เจริญ 0810089614)

โทรสาร 0-3462-3006

E-mail: [sakulnaa@gmail.com](mailto:sakulnaa@gmail.com)